



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 8-10 กันยายน 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยโพสต์ ผู้จัดการออนไลน์ (10 ก.ย.61)</p>	<p>พ.ร.บ.ยาฉบับใหม่</p> <p>-เสนอข่าว นิต้าโพล เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "พ.ร.บ.ยา ฉบับใหม่ ประชาชนได้ประโยชน์?" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 3-4 ก.ย.61 จากประชาชน 1,250 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. ยา พ.ศ. ... เมื่อถามถึงผลดีหรือผลเสีย ต่อประชาชนที่ ร่าง พ.ร.บ.ยาฉบับใหม่ เอื้อประโยชน์ให้ วิชาชีพอื่นในสายสุขภาพ สามารถเปิดร้าน ขายยาได้เหมือนกับเภสัชกร พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 51.20 ระบุว่า ส่งผลเสีย เพราะวิชาชีพอื่นในสายสุขภาพ ไม่มีความชำนาญ ความเชี่ยวชาญ เท่ากับเภสัชกร ร้อยละ 46.48 ระบุว่า ส่งผลดี เพราะจะได้มีทางเลือกเพิ่มมากขึ้น วิชาชีพอื่นในสายสุขภาพก็มีความรู้ความสามารถ ไม่น้อยกว่าเภสัชกร</p> <p>สำหรับปัญหาเกี่ยวกับยาที่ควรปรับปรุงแก้ไขมากที่สุด พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 32.08 ระบุว่า การขายยาทางออนไลน์ รองลงมา ร้อยละ 15.92 ระบุว่า การให้วิชาชีพอื่นสามารถเปิดร้านขายยาได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ร้อยละ 13.12 ระบุว่า การโฆษณาอันตราย ร้อยละ 12.80 ระบุว่า การผสมยาถือเป็นการผลิตยาใหม่ต้องมีการควบคุมเข้มงวด ร้อยละ 12.16 ระบุว่า การขายยาชุด ยาแบ่งขาย ร้อยละ 10.80 ระบุว่า การจัดประเภทของยาตามหลักสากล คือ จ่ายยาตามใบสั่งแพทย์ จ่ายยาโดยเภสัชกร ยาสามัญที่ประชาชนซื้อได้เอง ด้านความเชื่อมั่นของประชาชน ต่อบุคลากรวิชาชีพอื่นในสายสุขภาพว่าจะสามารถจ่ายยา/ขายยาได้เทียบเท่ากับเภสัชกร พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 68.00 ระบุว่าไม่เชื่อมั่น เพราะ เภสัชกรมีความรู้ ความชำนาญมากกว่าบุคลากรวิชาชีพอื่น รองลงมา ร้อยละ 29.44 ระบุว่า เชื่อมั่น เพราะ บุคลากรวิชาชีพอื่นในสายสุขภาพ มีความรู้ความสามารถเทียบเท่ากับเภสัชกร</p> <p>เมื่อถามถึงการยอมรับให้วิชาชีพอื่นในสายสุขภาพสามารถจ่ายยา/ขายยา โดยไม่มีเภสัชกรควบคุม พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 77.04 ระบุว่า ยอมรับไม่ได้ ขณะที่บางส่วนระบุว่า ไม่มีความมั่นใจ หากเป็นวิชาชีพอื่นที่ไม่ได้จบเฉพาะทาง ไม่มีความเชี่ยวชาญเทียบเท่าเภสัชกร รองลงมา ร้อยละ 21.12 ระบุว่า ยอมรับได้ เพราะเป็นการเปิดกว้างในด้านอาชีพมากขึ้น</p>
<p>ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 องศา (8 ก.ย. 61)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ย้ำข้อสรุปการหารือว่า ประเด็นที่ขอปรับแก้ คือ ม.22(5) ให้กลับไปใช้ข้อความเดิมตาม พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510 คือวิชาชีพต่างๆ ที่จ่ายยาได้คงเดิม ส่วนพยาบาลในหน่วยงานรัฐสามารถจ่ายยาได้เหมือนเดิมตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และการโฆษณาใน ม.137 ให้ใช้ตาม พ.ร.บ.ยา พ.ศ. 2510 ส่วนประเด็นนิยามตาม มาตรา 4 ให้แบ่งประเภทยาเป็น ยาตามใบสั่งยา ยาจ่ายโดยเภสัชกร ยาสามัญประจำบ้าน และการกำหนดร้านขายยา ขย.2 ขอให้ไปทำความเข้าใจอีกครั้ง ส่วนประเด็นย่อยอื่นๆ เช่น ยาออนไลน์ การเรียงลำดับกฎหมาย ขอให้ปรับให้ถูกต้อง โดยปลัด สธ.จะนำไปเสนอคณะกรรมการร่าง พ.ร.บ. ยา พ.ศ. ... ต่อไป</p> <p>ด้าน ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดเวทีคัดค้านและขอให้ อ.ย. ถอนร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ... (ฉบับเดือนก.ค. 2561) ออกไป</p> <p>เพจ Drama-addict จัดกิจกรรมโหวตเรื่อง คุณเห็นด้วยกับร่าง พ.ร.บ.ยา ฉบับใหม่หรือไม่ โดยจาก 1.9 หมื่นโหวต มี 94% ไม่เห็นด้วย</p>
<p>มติชน (8 ก.ย. 61)</p>	<p>-เสนอข่าว สมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และเครือข่ายผู้บริโภค 6 ภูมิภาค แถลงข่าว "อย.แก้ไขพ.ร.บ.ยา สร้างปัญหาภัยพิบัติ" โดย น.ส.จตุรพร สังขชาติ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค ภาคใต้ กล่าวว่า ปัญหาหลักของร่างแก้ไขพ.ร.บ.ยา คือ ไม่มีมาตรการเพิกถอนทะเบียนตำรับยาอัตโนมัติในตำรับยาที่เป็นอันตรายและถูกถอนทะเบียนในต่างประเทศหรือในบริษัทแม่แล้ว, เปิดโอกาสให้เภสัชกรไม่ต้องอยู่ประจำร้านยาตลอดเวลา ทำให้ปัญหาการแสวงหาประโยชน์เพิ่มขึ้น รวมถึงการแสวงหาประโยชน์โดยวิชาชีพอื่นด้วย, ลดมาตรการการควบคุมการโฆษณา จากการขออนุญาตให้ดำเนินการแค่เพียงการจดทะเบียน และขาดมาตรการควบคุมการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต</p> <p>บทความ</p> <p>-เสนอจดหมายจาก มนตรี ปุชตรีรัตน์ ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากร่าง พ.ร.บ.ยาให้ความเห็นว่า วัจใจการจ่ายยาของแพทย์มากที่สุด และถ้าต้องซื้อเอง ขอเลือกที่จะไว้วางใจการจัดยาของเภสัชกร มากกว่าการตัดสินใจของสาย</p>
<p>M2F คอลัมน์ M2F TALK</p>	

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>(10 ก.ย.61) คมชัดลึก คอลัมน์กวาง กวางบ้านกวางเมือง (10 ก.ย.61)</p> <p>คมชัดลึก (8 ก.ย. 61)</p>	<p>อาชีพอื่น ขอยืนยันให้คงมาตรฐานในแบบกฎหมายเก่า</p> <p>-เสนอบทความ ระวัง! ซีพี-ปตท.ผูกขาดประเทศ ยึดรถไฟความเร็วสูง-ธุรกิจยา ว่า การรุกของทุนใหญ่ในประเทศที่น่าจับตามองคือการขยายปีกไปยังธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของตนเอง เช่น ธุรกิจยา โดย ปตท.ไปจับมือกับองค์การเภสัชกรรมในการตั้งโรงงานผลิตยา และกำลังแยกรุกธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจน้ำมัน โดยเฉพาะร้านค้าปลีกในปั้มน้ำมันภายใต้ชื่อ JIFFY ขณะที่ซีพีกำลังรุกเรื่องมูมขยาภายในร้าน 7-11 ที่มีมากขึ้น</p> <p>การรุกของทั้งสองค่ายมาพร้อมๆ กับการเสนอแก้ไขกฎหมาย พ.ร.บ.ยา ที่จะอนุญาตให้วิชาชีพอื่นที่ไม่ใช่เภสัชกรจ่ายยาได้ นั่นจะทำให้หน่วยงานความสะอาดต่อร้านสะดวกซื้อให้สามารถขายยาได้ ซึ่งกำลังมีการต่อต้านจากบรรดาผู้มีวิชาชีพเภสัชกรและแพทย์ว่า จะเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดอันตรายต่อประชาชนในท้ายที่สุด</p> <p>ร่างพ.ร.บ.จัดเก็บเงินสมทบบัตรทอง</p> <p>-เสนอข่าว สธ.จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งแรก ร่างพ.ร.บ.จัดเก็บเงินสมทบเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการภาครัฐในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยเชิญผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายเข้าร่วมการประชุม ผลสรุปแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1.ฝ่ายที่เห็นด้วยในหลักการ ว่าการที่รัฐบาลต้องการหาเงินสมทบมาเพิ่มเพื่อสวัสดิการของประชาชนทั้งประเทศเป็นเรื่องที่ดี แต่ไม่เห็นด้วยที่จะจัดเก็บเงินสมทบจากสินค้าบุหรี่ปะเพียงอย่างเดียว 2.ฝ่ายที่คัดค้านในเนื้อหาสาระรายมาตรา และ 3.ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้อย่างเด็ดขาด</p>
<p>ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ แนวหน้า (10 ก.ย.61)</p>	<p>สารเคมีกำจัดศัตรูพืช</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศักดิ์ชัยกาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. เปิดเผยข้อมูลคนไข้จากการเข้ารับบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ทั่วประเทศ พบตัวเลขผู้เสียชีวิตจาก “สารเคมีกำจัดศัตรูพืช” ในช่วง 3 ปี สูงถึง 1,715 ราย ขณะที่จำนวนผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเฉลี่ย 5 พันราย/ปี เบิกจ่ายค่ารักษากว่า 22 ล้านบาท/ปี ระบุเป็นเพียงข้อมูลเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยรับสารเคมีทางตรง เท่านั้น ยังไม่นับผู้ได้รับจากการตกค้างปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมที่ประเมินภาระค่ารักษาประเมินไม่ได้ พร้อมหนุนมติ สธ.ห้ามใช้ 3 สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ร่วมปกป้องสุขภาพของประชาชน</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ (10 ก.ย.61)</p>	<p>ผลิตภัณฑ์สมุนไพร</p> <p>-เสนอข่าว รัฐบาลได้จัดทำแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2564 และยกร่างพ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.... ซึ่งขณะนี้รอเข้าสู่การพิจารณา ของ สนช. คาดว่า จะประกาศเป็นกฎหมายภายในปีนี้</p> <p>นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า กฎหมายนี้จะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรฉบับแรกของประเทศไทย ที่ออกมาเพื่อส่งเสริมสมุนไพรควบคู่กับการควบคุมกำกับ โดยผลิตภัณฑ์สมุนไพรจะมาใช้ข้อกำหนดภายใต้กฎหมายนี้แทนพ.ร.บ.ยา หรือพ.ร.บ.อาหาร จะทำให้กลไกในการขับเคลื่อนเรื่องสมุนไพรชัดเจนและแข็งแกร่งมากขึ้น</p> <p>ทั้งนี้ แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพร ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2564 ในยุทธศาสตร์ที่ 2 เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมและการตลาดสมุนไพรให้มีคุณภาพ ระดับสากล มีเป้าหมายเพิ่มมูลค่า การตลาดของสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั้งในประเทศและต่างประเทศขึ้น 15% ต่อปี คณะกรรมการจึงคัดเลือกให้ 4 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเป็น โปรดักท์แชมเปียน ได้แก่ กระจ่างตา ไพล บัวบก และขมิ้นชัน แต่จุดอ่อนไทยขาดองค์ความรู้ทำสารสกัดสมุนไพร หลังพบต้องนำเข้าสารสกัดบัวบกปีละกว่า 1 พันล้าน ส่งออกขมิ้นชันได้เพียงชนิดผง ซึ่งจะต้องเร่งพัฒนา เพราะตลาดสมุนไพรในอนาคต ต้องการเรื่องของสารสกัดสมุนไพร และผลิตภัณฑ์เป็นหลัก โดยขณะนี้ได้วางแผนและบูรณาการงาน เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสม ในการปลูกของสมุนไพรแต่ละชนิด และสายพันธุ์ที่เหมาะสม โดยจะมีการจัดทำเป็นโซนนิ่งพื้นที่ปลูก เป็นต้น นอกจากนี้ สธ.ยังกำหนดให้พัฒนาเมืองสมุนไพรตามแผนแม่บทฯ รวม 13 จังหวัด โดยมีเป้าหมายขับเคลื่อนใน 5 ปี คือ มีการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร จำนวน 20 รายการต่อจังหวัด มีจำนวนช่องทางจำหน่ายสินค้าในจังหวัดเพิ่มขึ้น</p> <p>ด้านนายเมธา สิมะวรา นายกสมาคมผู้ผลิตยาสมุนไพร กล่าวว่า ตลาดยาสมุนไพรไทย ปัจจุบันมีมูลค่ารวมราวหมื่นล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นมูลค่า ส่งออก 2,000 ล้านบาท อัตราเติบโตค่อนข้างทรงตัวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยปัญหาของผู้ประกอบการอยู่ที่การขึ้นทะเบียน ยาสมุนไพรทั้งในไทยและบางประเทศ ค่อนข้างเข้มงวด อีกทั้งขาดความชัดเจน ขณะเดียวกัน หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ขาดบุคลากรในการ “ตรวจจับ” ผู้ประกอบการ ยาสมุนไพรที่ทำผิดกฎหมาย ส่งผลกระทบ ต่อภาพลักษณ์ตลาดยาสมุนไพร ทำให้ผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรุงเทพธุรกิจ (10 ก.ย.61)</p>	<p>-เสนอข่าว นายสาयนต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการ กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เปิดเผยว่า ประเทศไทยมียุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสารสกัดเพื่อการส่งออกและใช้ภายในประเทศ แต่ การส่งเสริมของภาครัฐที่ผ่านมา กลับมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ และละเลยเรื่องสารสกัด ซึ่งมีมูลค่าสูงและมีศักยภาพสูงในตลาดโลก กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงมีนโยบายร่วมกับจังหวัดในการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมสกัดสารสมุนไพร ที่มีมาตรฐาน ป้อนให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่นำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ได้ ล่าสุดกำลังเจรจากับทางจังหวัดเพชรบูรณ์ทำ สารสกัดจากเปลือกหุ้มเมล็ดมะขาม ซึ่งเข้มข้นด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ในอุตสาหกรรมความงามและสุขภาพ พร้อมทั้งสร้างโรงงานมาตรฐานวงเงิน 100 ล้านบาท โดยทางจังหวัดจะเป็นผู้บริหารจัดการที่อาจจะอยู่ในรูปแบบสหกรณ์ มีผู้ว่าราชการจังหวัดทำหน้าที่เป็นประธานการบริหาร</p>
<p>มติชน (8 ก.ย. 61) ไทยโพสต์ (10 ก.ย.61)</p>	<p>วิชาชีพช่างสัก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุนทร สุนทรชาติ รองผอ.สำนักอนามัย กทม. เปิดเผยถึงกรณีชมรมช่างสักและผู้ประกอบการร้านสักแห่งประเทศไทย เรียกร้องให้รัฐจัดอาชีพช่างสักไว้ในหมวดวิชาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมาย ว่า ปัจจุบันอาชีพช่างสักยังไม่ถูกจัดเป็นวิชาชีพตามกฎหมาย เนื่องจากยังมีข้อถกเถียงว่าเข้าข่ายเป็นการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามพ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 หรือไม่ ซึ่งการพิจารณาอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสธ. โดย นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯ กทม. จะเข้าหารือกับ สธ.เกี่ยวกับช่องทางดูแลและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพช่างสัก ทั้งนี้ ปัจจุบันสามารถทำให้ถูกต้องตามกฎหมายได้เพียงการขออนุญาตประกอบการพาณิชย์และขออนุญาตเปิดกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเท่านั้น แต่ยังไม่มียุทธศาสตร์ที่จะกำกับดูแลและควบคุมอาชีพช่างสัก เพราะหากเป็นวิชาชีพจะต้องมีหลักฐานรองรับ อาทิ ใบรับรองคุณวุฒิ ใบประกอบโรคศิลปะ ฯลฯ</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน (10 ก.ย.61)</p>	<p>บุหรี่ไฟฟ้า</p> <p>-เสนอรายงานว่า ในเดือนตุลาคมนี้ จะมีการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ (CONFERENCE OF THE PARTIES หรือ COP) ครั้งที่ 8 ซึ่งเป็นการประชุมภายใต้กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ (FRAMEWORK CONVENTIONAL ON TOBACCO CONTROL: FCTC) ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งใน 179 ประเทศสมาชิกที่ให้สัตยาบันภายใต้กรอบอนุสัญญาดังกล่าว ก็กำลังจัดทัพเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมการประชุมนี้ และรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินนโยบายยาสูบของประเทศ หนึ่งในหัวข้อการประชุมในปีนี้ คือการพิจารณามาตรการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ อาทิ บุหรี่ไฟฟ้า และยาสูบไร้ควัน และการสร้างขีดความสามารถในการวิจัยและทดสอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งเป็นผลมาจากข้อเรียกร้องของหลายประเทศสมาชิกจากการประชุมครั้งที่ 7 และข้อเสนอของคณะทำงานเพื่อศึกษาด้านนโยบายควบคุมยาสูบและเครือข่ายศูนย์วิจัยด้านผลิตภัณฑ์ยาสูบขององค์การอนามัยโลก</p> <p>ทั้งนี้ มีรายงานจากหลายสถาบันวิจัยและหน่วยงานสาธารณสุขในต่างประเทศ ที่ยืนยันตรงกันว่า บุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นหนึ่งยาสูบรูปแบบใหม่ มีความปลอดภัยกว่าบุหรี่ปกติ เพราะไม่มีการเผาไหม้ดังนั้นละอองไอจากบุหรี่ไฟฟ้าจึงมีปริมาณสารพิษน้อยกว่าควันจากบุหรี่ ผู้สูบบุหรี่จึงควรได้รับการสนับสนุนให้เปลี่ยนไปใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ หรือเพื่อช่วยในการเลิกบุหรี่</p> <p>ส่วนประเทศไทย แม้จะมีการห้ามนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้ามาหลายปี แต่ยังคงมีข้อถกเถียงเกี่ยวกับอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า ก็ยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลการใช้ ผู้ใช้ และหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นทางการ จึงถือเป็นความประจวบเหมาะที่พอดี ที่ประเทศไทยจะได้ใช้ประโยชน์จากการประชุมรัฐภาคีในเดือนตุลาคมนี้ ในการเริ่มพิจารณาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และแนวทางในการควบคุมบุหรี่จากประเทศตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว เพื่อศึกษาผลการวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ ทั้งจากต่างประเทศและการวิจัยในประเทศ อย่างรอบคอบ เพื่อกำหนดมาตรการด้านสาธารณสุขต่อไป</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์คน หน้า 5 (10 ก.ย.61)</p>	<p>มาตรฐานแพทย์</p> <p>-กล่าวว่า มาตรฐานแพทย์ไทย จำเป็นต้องเร่งแก้ไขโดยด่วน กรณีเด็กกลุ่มหนึ่งยอมจ่ายเงินบินไปเรียนที่ จีนจบหลักสูตร 6 ปี แล้วก็อวยกันไปโดยยอมให้ เด็กเหล่านี้กลับมาฝึกตามมหาวิทยาลัยที่เป็น โรงเรียนแพทย์อีก 1 ปี ปรากฏว่า ส่วนใหญ่ ขาดทักษะด้านปฏิบัติ อย่างรุนแรงโดยเฉพาะ งานหัตถการ บัณฑิตแพทย์ที่จบจากจีน จึงไม่ต่างจาก ตำราที่มีชีวิตซึ่งขัดกับโลกความเป็นจริงของการประกอบวิชาชีพต้องอาศัยทั้ง ศาสตร์ซึ่งได้จากการเรียน และ ศิลป์ ที่ได้จากการฝึก ฉะนั้น ศึกษานิเทศ และ สาธารณสุขต้องเร่งแก้ไข เพราะ ความสำเร็จ ของมหาวิทยาลัยแพทย์ที่เมืองจีน คือ ได้รับ เงินค่าเล่าเรียนไปแล้ว แต่ ความสำเร็จ ของ เด็กไทย และ วงการแพทย์ไทยคืออะไร ยังไม่รู้ อยู่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ให้ถึงขั้น คนใช้ต้องเอ่ยปากถามก่อนรับการรักษา คุณหมอบจบมาจาก ที่ไหน หากปล่อยให้ถึงวันนั้น ความศรัทธาต่อระบบที่มีมาอย่างยาวนานจะล่มสลาย
<p>สยามธุรกิจ (8 ก.ย. 61)</p> <p>ไทยรัฐ คอลัมน์ บุคคลในข่าว (10 ก.ย.61)</p>	<p>โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย</p> <p>-เสนอข่าว พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการหารือการจัดการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายทางสื่อสังคมออนไลน์และอินเทอร์เน็ต ระหว่าง อย. ก.ดิจิทัลฯ กสทช. สคบ. และคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคได้ทันเหตุการณ์ และสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมออนไลน์ ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยทุกหน่วยงานได้ให้ความสำคัญและบูรณาการแก้ไขปัญหาต่างๆ แบบครบวงจร พร้อมมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างการเข้าใจกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หลังจากดำเนินการแล้ว จะมีการประเมินผลงานทุกสามเดือน</p> <p>-กล่าวว่า สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทยและศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ขอเตือนให้คนไทยตระหนักถึงภัยจากอาหารเสริมหลายชนิด ที่มีการเผยแพร่และโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณในการรักษา ผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี หรือ ผู้ที่ป่วยเป็นโรคเอดส์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันการรักษาที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานคือ การรับประทานยาต้านไวรัสอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องตลอดชีวิต เท่านั้น...ชีวิตมีค่าขอให้ซัวร์ก่อนแชร์</p>
<p>ข่าวสด ไทยโพสต์ เดลินิวส์ โพสต์ทูเดย์ ผู้จัดการออนไลน์ ศูนย์ข่าวแปซิฟิก โพสต์ทูเดย์ (10 ก.ย.61)</p> <p>เดลินิวส์ (10 ก.ย.61)</p> <p>ไทยรัฐ คอลัมน์ บุคคลในข่าว (10 ก.ย.61)</p>	<p>โรคอหิวาต์หมู</p> <p>-เสนอข่าว กระทรวงเกษตรของญี่ปุ่น ประกาศพบเชื้อไวรัสไข้หวัดหมูแอฟริกันระบาดภายในฟาร์มสุกร เมืองกิฟุ ภาคกลาง ถือเป็นการระบาดครั้งแรกของประเทศในรอบ 26 ปี แต่รัฐบาลญี่ปุ่นยืนยันว่า เชื้อไวรัสที่พบเป็นคนละสายพันธุ์กับเชื้ออหิวาต์สุกรแอฟริกันที่ระบาดในจีน</p> <p>-เสนอข่าว นสพ.สรวิต ธาณีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาแผนเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ไม่ให้เข้ามาในไทย แม้ว่าจะยังไม่พบรายงานการระบาดในประเทศ จึงสั่งปศุสัตว์อำเภอและปศุสัตว์จังหวัดลงพื้นที่แนะนำวิธีดูแลความสะอาดให้เกษตรกร และตรวจผลิตภัณฑ์สุกรจากจีนอย่างเข้มงวด</p> <p>-เสนอข่าว นายวิบูลย์ ศรีมั่นคงธรรม หัวหน้ากลุ่มด่านกักกันสัตว์ที่ 2 ภาคตะวันออก เปิดเผยว่า ด่านกักกันสัตว์จังหวัดสระแก้ว ทำการตรวจเข้มเพื่อป้องกันและจับกุมการลักลอบนำเอาสุกรหรือซากสุกรจากประเทศกัมพูชาที่เข้ามาไทยทางชายแดน จ.สระแก้ว อย่างเข้มงวด หลังกรมปศุสัตว์ได้รับรายงานจากทางองค์การสุขภาพสัตว์โลกว่า เมื่อวันที่ 1 ส.ค.ที่ผ่านมา สาธารณรัฐประชาชนจีนพบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกา(African Swine Fever หรือ ASF) หากพบมีการลักลอบนำเข้าจะจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมายทันที</p> <p>-กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ ให้ความสนใจกับ โรคอหิวาต์แอฟริกาในหมู เกินไปหรือไหม กับกรณีที่สูง ชะลอนำเข้าเครื่องในจากจีน แค่ 90 วัน ทั้งๆที่โรคดังกล่าว ทนทานในซากหมูได้ถึง 6 เดือน หากหมูติดเชื้อตายลูกเดียว และ ยังไม่มียารักษา ทางที่ดี ควรจะระงับการนำเข้าเครื่องในและซากหมูไปเลยดีกว่า...จนกว่าจะมั่นใจว่าปลอดภัยจริงๆ</p>
<p>เว็รค์พอยท์นิวส์ ,line today,เว็บไซต์วอยซ์ทีวี เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์โลกวันนี้ ผจก.ออนไลน์ เว็บไซต์ Mthai ,สำนักข่าวไทย, เว็บไซต์ไทยโพสต์, เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ ,เว็บไซต์Thaipbs, กรมประชาสัมพันธ์, สปริงนิวส์ (10 ก.ย.61)</p>	<p>โรคกลากแมว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. และโฆษก สธ. เตือนผู้เลี้ยงแมวว่า เชื้อราในกลุ่มที่เรียกว่า ‘กลาก’ ติดต่อจากการสัมผัสโดยตรงกับแมวที่ติดเชื้อรา หรือติดจากสิ่งแวดล้อมที่แมวที่มีเชื้ออาศัยอยู่ เช่น อุปกรณ์ที่รองนอน พรมที่นอน เนื่องจากสปอร์ของเชื้อราชนิดนี้ สามารถอยู่ได้นานเป็นเดือน แมวที่ไม่ได้แสดงอาการของการติดเชื้อก็อาจเป็นพาหะนำเชื้อราในบ้านได้ ส่วนผู้ที่ติดเชื้อกลากแมวผิวหนังจะมีลักษณะเป็นวงกลมสีแดง ขอบนูนหนา และขยายวงขึ้น การรักษาแพทย์จะสั่งจ่ายยาตามความรุนแรงของการติดเชื้อ โดยใช้ยาทารักษา เชื้อราจะต้องรักษาอย่างต่อเนื่องนาน 2-4 สัปดาห์ รวมทั้งการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล ทำความสะอาดเครื่องนอน เสื้อผ้าอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>-นายสัตวแพทย์ พริพัทธกษ พันธุ์ล้ำ รองผอ.สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กล่าวว่า แมวเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีการแพร่โรคมายังคนได้ต่ำ แต่เนื่องจากมีพฤติกรรมที่ชอบคลุกคลีใกล้ชิดกับคน ทำให้มีโอกาสนำเชื้อโรคบางชนิดมาสู่คนได้ สาเหตุที่ทำให้เกิดการติดเชื้อจากแมวมายังคน เช่น การสัมผัสสิ่งขับถ่ายโดยตรงของแมว หมัดแมว การโดนกัดและข่วน รวมถึงการสัมผัสขนหรือผิวหนังที่ติดเชื้อจากแมว ผู้เลี้ยงแมวควรปฏิบัติดังนี้ 1.ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร และหลังจากสัมผัสแมว 2.พาแมวไปตรวจสุขภาพและให้วัคซีนตามโปรแกรมที่กำหนด 3.หาก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>โดนแมวกัดและข่วน ต้องรีบล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและใส่ยา และรีบไปพบแพทย์ 4.นำแมวไปวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี 5.กำจัดพยาธิภายนอกของแมว เช่น เห็บ หมัด 6.ไม่ควรให้แมวมาเลียตามร่างกาย และภาชนะใส่อาหารของคน 7.ควรเลี้ยงแบ่งแยกเป็นสัดส่วนและไม่ปล่อยให้ออกไปคลุกคลีกับสัตว์นอกร้าน 8.กำจัดสิ่งขับถ่ายของน้องแมว โดยการใส่ถุงมือและล้างมือทุกครั้ง รวมทั้งการทำความสะอาดถาดรองสิ่งขับถ่ายบ่อย ๆ 9.ดูแลเด็ก ๆ ไม่ให้เด็กเล่นทรายที่มีสิ่งขับถ่ายของแมว</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน 360 องศา คอลัมน์ ย่อยข่าว (10 ก.ย.61) เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์Thaipbs ผจก.ออนไลน์ สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (10 ก.ย.61)</p>	<p>โรคเมอร์ส</p> <p>-เสนอข่าว ชายชาวเกาหลีใต้วัย 61 ปีถูกวินิจฉัยพบโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ เมอร์ส ผู้ป่วยรายนี้เดินทางกลับกรุงโซล หลังจากไปทำธุรกิจที่คูเวตตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม-6 กันยายน นี่เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี 2015 ที่มีรายงานการแพร่ระบาดของเมอร์สในเกาหลีใต้</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ผู้ป่วยโรคเมอร์สในประเทศเกาหลีใต้เข้ารับการรักษาโรคอุจจาระร่วง ที่รพ.ทองถิ่น ส่วนในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข มีการติดตามสถานการณ์โรคเมอร์สในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เน้นดำเนินการมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคให้เข้มข้นทุกระดับ ที่ผ่านมามีรายงานพบผู้ป่วยโรคเมอร์สในประเทศแถบตะวันออกกลางอย่างต่อเนื่อง และมีรายงานพบผู้ป่วยโรคดังกล่าวในประเทศแถบเอเชียบางประเทศ ไทยจึงยังมีความเสี่ยงจากการที่มีผู้เดินทางเข้าออกประเทศ ทั้งจากการเดินทางท่องเที่ยว เดินทางเพื่อประกอบธุรกิจ และเดินทางไปแสวงบุญ จึงจำเป็นที่ประเทศไทยต้องมีการเฝ้าระวังโรคอย่างเข้มข้น</p> <p>สำหรับการป้องกันโรคเมอร์สในประเทศไทย กรมควบคุมโรค ได้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคอย่างต่อเนื่องทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ 1.ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 2.โรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชน และ 3.ในชุมชน โดยเฉพาะในด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในช่องทางเข้า-ออกประเทศ จัดพื้นที่คัดกรองผู้เดินทาง ในกรณีที่พบผู้เดินทางสงสัยป่วย จะแยกผู้เดินทางและนำส่งโรงพยาบาล เพื่อให้การรักษาตามมาตรฐานที่กำหนดต่อไป สำหรับประชาชนที่กลับจากประเทศแถบตะวันออกกลาง หากภายใน 14 วัน มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หรือมีน้ำมูก ให้รีบไปพบแพทย์ทันที พร้อมแจ้งประวัติการเดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของโรค ประวัติการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่สงสัยโรคเมอร์ส หรือเข้าโรงพยาบาลทองถิ่น หรือมีการเข้าฟาร์มสัตว์หรือสัตว์ป่าต่าง ๆ หรือดื่มเนื้อมดดิบโดยไม่ผ่านการฆ่าเชื้อโรค โดยเฉพาะนมอูฐ สอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422</p>
<p>มติชน (9 ก.ย. 61)</p>	<p>ไวรัสอาร์เอสวี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการเฝ้าระวังข้อมูลเชื้อก่อโรคปอดอักเสบรุนแรงในรพ. 30 แห่ง โดยสำนักโรคระบาดวิทยา และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระหว่างปี 2555-2559 พบว่า ในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่มาด้วยอาการปอดอักเสบรุนแรง 425 ราย ป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV ร้อยละ 44 การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์ คาดว่าในช่วงนี้จะยังพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV เนื่องจากโรคนี้นักพบในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว สามารถพบผู้ป่วยได้ทุกกลุ่มอายุ แต่อาการจะรุนแรงในเด็กเล็ก เด็กที่คลอดก่อนกำหนด และผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปี รวมถึงผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคปอด โรคหัวใจ ติดต่อกันโดยการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ที่ติดเชื้อ โดยไวรัสเข้าสู่ร่างกายผ่านทางตา จมูก ปาก หรือสัมผัสเชื้อโดยตรงจากการจับมือ อาการมีตั้งแต่เล็กน้อย เช่น ไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จนถึงอาการรุนแรง เช่น หายใจเร็ว หอบเหนื่อยเนื่องจากปอดอักเสบ ซึมลง</p>
<p>สำนักข่าวไทย (10 ก.ย.61)</p>	<p>ไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เชิญชวนประชาชนนำหลักสุขบัญญัติข้อ 10 ประการมาใช้ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก เป็นการทำความดีด้วยจิตสาธารณะที่จะส่งผลดีทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และรวมถึงคนในชุมชนด้วย คือมาตรการ 3 เก็บ คือ เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ เพื่อการป้องกันและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ประชาชนควรป้องกันการถูกยุงกัด โดย ทายากันยุง นอนในมุ้ง ไม่นอนถอดเสื้อ เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก</p>
<p>ไทยโพสต์ ข่าวสด ไทยรัฐ</p>	<p>ตรวจสอบผลิตภัณฑ์น้ำปลุกดาว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า ได้ตรวจสอบสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำปลุกดาวที่เป็นปัญหา คือ บริษัท ดิงส์ เอิร์บเวลด์ 1999 จำกัด ตั้งอยู่เขตบางเขน กรุงเทพฯ พบเป็นสถานที่จำหน่าย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
(8 ก.ย. 61)	<p>แบบชายตรง มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ จ.ขอนแก่น ได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์หาตัวยาและสาร สเตียรอยด์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หากพบการปลอมปนยาหรือสารอันตราย มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ยังพบเอกสารเผยแพร่การโฆษณาสรรพคุณ คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ จึงเก็บหลักฐานทั้งหมดเพื่อประกอบการดำเนินคดี และจะพิจารณาเพิกถอนเลขสารบบอาหารต่อไป</p> <p>ขณะที่ พ.ต.อ.วัชรพงศ์ ฉุยฉาย ผกก.สภ.เวฬุวัน กล่าวว่า พนักงานจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดังกล่าวได้เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกแล้วทั้ง 2 คน เบื้องต้นทั้ง 2 คนให้การตรงกันว่าแนะนำให้หยอดตาจริง ส่วนการแจ้งข้อกล่าวหาต้องรอผลตรวจยาที่ผู้เสียหายใช้หยอดตาก่อน หากพบว่าอันตรายจะแจ้งข้อกล่าวหาทันที</p>
<p>คมชัดลึก (8 ก.ย. 61)</p>	<p>การอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วันชัย สัตยาวิฑูรย์ เลขานุการ อย. กล่าวว่า ได้นำระบบ e-Submission มาใช้อำนวยความสะดวกในการยื่นคำขออนุญาต โดยเปิดให้บริการ 138 กระบวนงาน และจะพัฒนาให้ครบถ้วนทุกกระบวนงานภายในปี 2562 พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางการรับชำระเงิน e-Payment มีบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ จนสามารถขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและสมุนไพร 21 รายการ ทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านलगมากกว่า 6,500 ล้านบาท และยังได้ปรับปรุงศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จให้เป็น Smarter Services เป็นศูนย์กลางในการให้บริการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพแบบครบวงจรที่จุดเดียว และให้บริการคำปรึกษาออนไลน์</p>
<p>มติชน โพสต์ทูเดย์ M2F ไทยโพสต์ (10 ก.ย.61)</p>	<p>วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า วันที่ 10 กันยายนของทุกปี เป็นวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก (World suicide prevention day) ปีนี้สมาคมป้องกันการฆ่าตัวตายนานาชาติได้เรียกร้องให้ทุกประเทศณรงค์ให้ทุกภาคส่วนทั้งในระดับครอบครัว ชุมชนและสังคม ร่วมมือกันเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย เพราะเห็นว่าเป็นปัญหาที่สามารถป้องกันได้ ทั้งนี้ ทั่วโลกมีผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จปีละประมาณ 800,000 คน เฉลี่ย 1 คนในทุก 40 วินาที คนไทยพยายามฆ่าตัวตายปีละ 5.3 หมื่นคน เฉลี่ยชั่วโมงละ 6 คน ทำสำเร็จปีละประมาณ 4,000 คน พร้อมแนะหลัก 3 ส. ป้องกันปัญหาฆ่าตัวตาย ส.ที่ 1 คือ การมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างครอบครัว (Connect) ส.ที่ 2 ได้แก่ การสื่อสารที่ดีต่อกัน (Communication) ส.ที่ 3 คือ ใส่ใจรับฟัง (Care) มีเวลาให้คนในครอบครัว</p>
<p>มติชน (9 ก.ย. 61)</p> <p>ข่าวสด กรุงเทพธุรกิจ มติชน (8 ก.ย. 61)</p> <p>แนวหน้า (10 ก.ย.61)</p>	<p>การฆ่าตัวตายในผู้สูงอายุ</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ปัจจุบันพบว่าผู้สูงอายุมีอัตราการฆ่าตัวตายสูง โดยเฉพาะในกลุ่มติดบ้านหรือกลุ่มที่ถูกทอดทิ้ง ที่ผ่านมารวมๆ ได้ร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในผู้สูงอายุ โดย 1.จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุในชุมชน ให้ออกมาทำกิจกรรมต่างๆ 2.ฝึกอบรมอาสาสมัครเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ แนะนำวิธีเสริมสร้างพลังใจ เป็นต้น และ 3.ให้ความรู้เรื่องการสร้างขวัญกำลังใจในคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในรพช. เพราะการป่วยโรคเรื้อรังเป็นส่วนหนึ่งที่บั่นทอนกำลังใจของผู้สูงอายุ ทำให้เป็นทุกข์ ไม่อยากอยู่ต่อไป อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือครอบครัวผู้สูงอายุต้องสังเกต ใส่ใจ อย่าทอดทิ้ง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐกร จำปาทอง ผอ.รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กล่าวในการสัมมนาการป้องกันการฆ่าตัวตาย ครั้งที่ 12 ว่า อัตราการฆ่าตัวตายของไทยลดลงเรื่อยๆ แต่อัตราการฆ่าตัวตายกลับสูงขึ้นในผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุระหว่าง 60-64 ปี มีอัตราการฆ่าตัวตายมากถึง 9-10 คนต่อแสนประชากร ซึ่งวัยผู้สูงอายุมีความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายสูงเพราะเผชิญความสูญเสียมาก ทั้งการสูญเสียงานจากการเกษียณ การสูญเสียศักยภาพทางร่างกาย หรือโรคประจำตัวต่างๆ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่คนในครอบครัวจะต้องสร้างความสัมพันธ์ต่อกัน หรือการมีชมรมผู้สูงอายุที่ทำให้ได้เจอครอบครัว ตัว มีเพื่อนที่ไว้ใจได้ก็จะช่วยได้เช่นกัน</p> <p>-เสนอข่าว นางธนาภรณ์ พรหมสุวรรณ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เเร่งรวบรวมข้อมูลปัญหาผู้สูงอายุทั่วประเทศเสนอกรม.ยกเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อทำแผนระยะยาว 20 ปี หลังข้อมูลองค์การอนามัยโลกเผยตัวเลขผู้สูงอายุเสี่ยงฆ่าตัวตายมากขึ้น จากเหตุซึมเศร้า โดยประเทศไทยมีตัวเลขสูงวัยติดบ้าน 2 ล้านคน เป็นกลุ่มเสี่ยงอาจเป็นโรคซึมเศร้าและตัดสินใจฆ่าตัวตาย ซึ่งกรม ผส.พยายามแก้ไขสถานการณ์ ด้วยการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทำ นอกจากนี้ พม.ยังจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เพื่อส่งเสริม การดูแล และการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปัจจุบันมี 1,200 แห่ง</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ (10 ก.ย.61)</p>	<p>ตั้งศูนย์สุขภาพจิตชลบุรี</p> <p>-เสนอข่าว นาวาอากาศตรี นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า กรมสุขภาพจิตได้จัดตั้งศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 จ.ชลบุรี และเปิดดำเนินการแล้ว ทำหน้าที่พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี ส่งเสริมและ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ป้องกันปัญหา สุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย ที่อยู่ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 ประมาณ 5 ล้านคน ประกอบด้วย 8 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ ตราด จันทบุรี สระแก้ว ระยอง ปราจีนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ เป็นพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทสู่สังคมเมืองและอุตสาหกรรม อาจเกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมาได้ เช่น ความเครียดจากการทำงาน การใช้สิ่งเสพติด ความรุนแรงในครอบครัวและสังคม
มติชนออนไลน์ (8 ก.ย. 61)	ปัญหาจากสุรา -เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ตรวจเยี่ยม รพ.สวนปรุง จ.เชียงใหม่ และกล่าวถึงปัญหาที่เกิดจากการดื่มสุรา ว่า ผู้ที่ติดสุรานอกจากจะมีความเสี่ยงป่วยทางจิตสูงกว่าคนไม่ดื่ม 3-6 เท่าแล้วยังพบว่ามีปัญหาช่องปากสูง โดยร้อยละ 84 มีฟันผุ และร้อยละ 75 เป็นโรคปริทันต์ ซึ่งเกิดจากการละเลยการทำความสะอาด และร้อยละ 91 มีปัญหาฟันสึกเกือบทั้งปาก
สยามรัฐ (10 ก.ย.61)	พลาสติกสีดำบรรจุอาหาร -เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า กรณีการแชร์ข้อมูลนักวิจัยสหราชอาณาจักร พบสารโบรมีน ตะกั่ว พลวง ปนเปื้อนในภาชนะใส่อาหารที่ทำจากพลาสติกสีดำเกินเกณฑ์ที่กำหนด ทำให้ผู้บริโภคไทยกังวลว่า ภาชนะใส่อาหารที่ทำจากพลาสติกสีดำจะปลอดภัยหรือไม่ ทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์ ได้ตรวจวิเคราะห์ ภาชนะพลาสติกสีดำที่ใช้บรรจุอาหาร 84 ตัวอย่าง ผลพบว่าทุกตัวอย่างได้มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม ควรใช้ให้ถูกประเภท-ถูกวัตถุประสงค์ สังเกตภาชนะว่าสีเปลี่ยนหรือไม่ มีรอยแตก ร้าว เปราะ เสื่อมสภาพหรือไม่ หากไม่แน่ใจ ควรเปลี่ยนใหม่
ข่าวสด (9 ก.ย. 61)	กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน -เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคอ้วน และผู้ที่สูบบุหรี่ จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบสูงกว่าคนปกติ อาการของโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ได้แก่ เจ็บหน้าอกรุนแรงคล้ายมีอะไรมาบีบรัด โดยเจ็บที่ใต้กระดูกด้านซ้ายอาจร้าวไปถึงขากรรไกรและแขนซ้าย เจ็บนาน 15-30 นาที เหงื่อแตก คลื่นไส้ หายใจลำบาก หน้ามืด และอาจหมดสติ ซึ่งต้องรีบมาพบแพทย์ที่รพ.โดยเร็วที่สุด ภายใน 4-6 ชั่วโมง ตั้งแต่เริ่มมีอาการ ด้าน พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ ผอ.สถาบันโรคทรวงอก กล่าวว่า ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ มักพบในผู้ชายอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป และหญิงอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป โดยผู้ชายมีโอกาสเป็นโรคดังกล่าวมากกว่าผู้หญิง 3-5 เท่า
เว็บไซต์ไทยโพสต์ (10 ก.ย.61)	พระราชทานรถโมบายเคลื่อนที่ -เสนอข่าว พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง และรมว.กลาโหม ในฐานะประธานกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานรถโมบายเคลื่อนที่ "สิริเวชยาน" ในพระนามาภิไธย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อปฏิบัติงานสาธารณสุขเชิงรุกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
เดลินิวส์ (9 ก.ย. 61)	ขยะอิเล็กทรอนิกส์ -เสนอข่าว ชาวบ้าน ต.โคกสะอาด อ.เมืองชัย จ.กาฬสินธุ์ ร้องเรียนว่ามีปัญหามลพิษจากการลักลอบเผาเศษขยะอิเล็กทรอนิกส์ ยางรถยนต์ โฟม สายไฟ ของชาวบ้านที่ประกอบอาชีพคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชุมชนใกล้เคียง ได้แก่ เขต ต.หนองตอกแป้น ต.หัวจัว อ.ยางตลาด และ ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จึงขอให้หน่วยงานโดยเฉพาะสสจ. รับเยียวยาคุณภาพชีวิตชาวบ้านอย่างจริงจัง
ไทยโพสต์ (10 ก.ย.61)	แพทย์ดีเด่นสาขานักบริหาร -เสนอข่าว นพ.โมลี วณิชสุวรรณ ผอ.โรงพยาบาลสมุทรสาคร แพทย์ผิวหนังหัวใจนักบริหาร แพทย์ดีเด่นของแพทยสภา สาขานักบริหาร ประจำปี 2561 โดยประจำอยู่ที่โรงพยาบาลสงขลา และได้มีโอกาสมาเรียนแพทย์เฉพาะทางด้านตจวิทยา (ผิวหนัง) ที่คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล หลังจากนั้นได้เข้ารับราชการอยู่ที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร ตั้งแต่ปีพ.ศ.2530 จนถึงปัจจุบัน
เดลินิวส์ (10 ก.ย.61)	คิวอาร์โค้ดบนซองยา -เสนอข่าว โรงพยาบาลนภลัย ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม มีนโยบาย ลดการใช้ถุงพลาสติกใส่ยาให้ผู้ป่วยนำกลับบ้าน และได้จัดทำซองยาที่มีคิวอาร์โค้ด เพียงใช้สมาร์ตโฟนโหลดแอปพลิเคชันอาร์ดียู (RDU) รู้เรื่องยา แล้วสแกนไปยังคิวอาร์โค้ดบนซองยา จะทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติต่าง ๆ ของยาที่ทางเภสัชกรโรงพยาบาลจ่ายให้ผู้ป่วยอย่างละเอียด

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ (10 ก.ย.61)</p>	<p>นวัตกรรมขานุ่ม รองรับแผลกดทับ</p> <p>-เสนอข่าว นางภิญญลักษณ์ เรวัตพัฒนกิตติ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการแผนกศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ได้พัฒนานวัตกรรมขานุ่มรักษาผู้ป่วยข้อสะโพกหัก โดยการถ่วงน้ำหนักโดยใช้ฟองน้ำภายในแผ่นไม้มีสปริงรองที่ปลายเท้า หากผู้ป่วยที่มีภาวะสับสนดินไปมาสปริงที่ปลายเท้า จะช่วยให้แนวฝ่าเท้าไปในตัวทำให้ปลายเท้าไม่ตกไม่เกิดแผลกดทับสันเท้า เมื่อต้องถ่วงน้ำหนักนานๆ โดยนวัตกรรมนี้ผ่านการเห็นชอบจากแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมกระดูก ให้ใช้กับผู้ป่วยตั้งแต่นอนพักในโรงพยาบาลและใช้ต่อเนื่องเมื่อกลับบ้าน เริ่มใช้นวัตกรรมนี้ตั้งแต่ 1 ก.พ.ที่ผ่านมา มีผู้ป่วย 43 ราย เกือบทุกราย ไม่มีภาวะปลายเท้าตกพบเกิดแผลกดทับบริเวณสันเท้าเพียง 1 ราย ได้ปรับปรุงโดยนำเจลมารองที่สันเท้าผู้ป่วย เพื่อป้องกันแผลกดทับให้ดียิ่งขึ้น</p>
<p>เว็บไซต์ไทยรัฐ (10 ก.ย.61)</p>	<p>จับแก๊งค์ค้ายาแปลงรถตู้เป็นรถแอมบูแลนซ์ตบตาตำรวจ</p> <p>-เสนอข่าว ตร.ปส. ร่วมกับ ปปส.ภาค5 สภ.ดอกคำใต้ ไล่ล่าสกัดจับคนร้ายที่ใช้รถตู้ ตัดแปลงเป็นรถแอมบูแลนซ์1669 ขนยาเสพติด และหลบหนีการจับกุมจากเชียงรายเข้าสู่พะเยา และพุ่งชนรั้วชาวบ้าน พบมีการซุกซ่อนยาไอซ์จำนวนมาก ขณะที่อีกจุดสามารถสกัดจับรถตู้อีกคันได้ที่บริเวณด่านตรวจแม่ต๋ำ</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch